

Số: /BC- STNMT

Điện Biên, ngày tháng 5 năm 2021

BÁO CÁO

Công tác phòng, chống dịch Covid – 19 và thực hiện chính sách hỗ trợ người dân và doanh nghiệp

Thực hiện Công văn số 1557/UBND-KT ngày 26/5/2021 của UBND tỉnh về việc báo cáo công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 và thực hiện chính sách hỗ trợ người dân và doanh nghiệp. Sở Tài nguyên và Môi trường căn cứ chức năng nhiệm vụ báo cáo tình hình thực hiện như sau:

1. Công tác chỉ đạo triển khai

Sở Tài nguyên và Môi trường đã quán triệt và yêu cầu công chức, viên chức và người lao động thuộc Sở nghiên cứu và thực hiện nghiêm các nội dung của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy và UBND tỉnh về phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Trên cơ sở các Văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Tỉnh ủy và UBND tỉnh; Sở đã ban hành 02 văn bản triển khai thực hiện việc phòng, chống dịch bệnh do Covid-19 (*Văn bản số 549/STNMT-VP ngày 11/05/2021 V/v triển khai các biện pháp phòng chống dịch Covid-19; Văn bản số 641/STNMT-MT ngày 25/5/2020 V/v Hướng dẫn quản lý, xử lý chất thải và vệ sinh trong phòng, chống dịch Covid -19*) để toàn thể công chức viên chức và người lao động trong Sở và các cơ sở y tế thực hiện.

Sở chỉ đạo bộ phận thông tin lưu trữ-Văn phòng Đăng ký đất đai thường xuyên đăng tải các văn bản chỉ đạo của cấp trên liên quan đến việc phòng chống dịch Covid-19 trên Website của Sở để phổ biến tuyên truyền triển khai thực hiện.

2. Tổ chức thực hiện phòng chống covid-19

Thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 541/CĐ-TTg ngày 23/4/2021, Công điện số 570/CĐ-TTg ngày 02/5/2021, Thông báo số 97/TT-VPCP ngày 06/5/2021 của Văn phòng Chính phủ; Chỉ đạo của Bộ y tế tại Công điện số 583/CĐ-BYT ngày 02/5/2021; Chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 1207/UBND-KGVX ngày 27/4/2021, Công văn số 1259/UBND-KGVX ngày 02/5/2021 và các văn bản chỉ đạo khác của UBND tỉnh, hướng dẫn của Sở Y tế và các Sở, ngành tỉnh về phòng chống dịch Covid-19. Sở áp dụng các biện pháp về phòng chống dịch bệnh tại nơi làm việc như: Thực hiện nghiêm túc thông điệp 5K gồm (Khẩu trang- Khử khuẩn- Khoảng cách- Không tập chung- Khai báo y tế) đặc biệt là đeo khẩu trang, không tụ tập đông người và thực hiện nghiêm các hướng dẫn phòng chống

dịch của Bộ Y tế. Đồng thời theo dõi tình hình phòng, chống dịch Covid-19 tại đơn vị mình kịp thời báo cáo Lãnh đạo Sở (qua Văn phòng Sở).

Đối với các trường hợp các bộ công chức, viên chức hiện đang thực hiện cách ly tại nhà; Lãnh đạo các phòng, đơn vị phân công công việc, làm việc tại nhà qua hồ sơ công việc và trao đổi công việc qua điện thoại, thư điện tử đảm bảo tiến độ cũng như chất lượng công việc được giao, không làm ảnh hưởng chung đến công việc của toàn cơ quan.

Công đoàn cơ sở Sở Tài nguyên và Môi trường đã vận động công chức, viên chức và người lao động trong Sở tham gia lời kêu gọi toàn dân tham gia ủng hộ phòng, chống dịch Covid – 19 với số tiền ủng hộ là 15 triệu đồng.

3. Chính sách hỗ trợ người dân, doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid – 19

Năm 2020, Sở Tài nguyên và Môi trường đã ban hành văn bản nhất trí với đề nghị Hiệp hội Du lịch tỉnh đề nghị UBND tỉnh xem xét, hỗ trợ giảm tiền thuế đất, tiền thuê đất và chậm nộp tiền thuế đất, tiền thuê đất do bị ảnh hưởng bởi dịch Covid -19. Tuy nhiên, việc giảm tiền thuế đất, tiền thuê đất và chậm nộp tiền thuế đất, tiền thuê đất thuộc thẩm quyền của Cục thuế tỉnh. Vì vậy trong năm 2021, đề nghị Hiệp hội Du lịch tỉnh Điện Biên, các đơn vị, doanh nghiệp trực tiếp làm việc với Cục Thuế tỉnh để thống nhất mức hỗ trợ, thời gian chậm nộp và thực hiện các thủ tục giảm, chậm nộp theo quy định.

4. Giải pháp

Tiếp tục quán triệt công chức, viên chức và người lao động trong sở thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo về phòng chống dịch Covid – 19 trong tình hình mới của Thủ tướng Chính phủ và UBND tỉnh yêu cầu công chức viên chức người lao động thực hiện nghiêm túc thông điệp 5K gồm (Khẩu trang- Khử khuẩn- Khoảng cách- Không tập chung- Khai báo y tế) đặc biệt là đeo khẩu trang, không tụ tập đông người và thực hiện nghiêm các hướng dẫn phòng chống dịch của Bộ Y tế.

Trên đây là báo cáo tình hình thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid -19 và thực hiện chính sách hỗ trợ người dân và doanh nghiệp của Sở Tài nguyên và Môi trường gửi Sở Y tế tổng hợp./.

Nơi nhận:

- Sở Y tế;
- Lãnh đạo Sở;
- Lưu: VP.

GIÁM ĐỐC

Vũ Ngọc Vương

